



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑๑๔๕

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการแม่บทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้/คณบดีคณะวิทยาศาสตร์/  
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง/  
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาก) (ทราบ)

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขา  
พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และผู้อำนวยการแผนงานวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข ๑๕ ชาวดอก  
มะลิ ๑๐๕ สังข์หยดพัทลุง ได้ทำสัญญาจ้างปลูกและดูแลข้าวเพื่อการทดสอบพันธุ์ร่วมกับเกษตรกรใน  
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ราย โดยมีระยะเวลาของสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม  
๒๕๕๗ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ และได้ดำเนินการนำข้าวไปปลูกทดสอบผลผลิตแปลงนา  
เกษตรกร ในฤดูนาปรัง ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั้น ทั้งนี้ เนื่องจากพบว่าเกษตรกรคนดังกล่าวได้กระทำผิด  
สัญญา พอสรุปข้อเท็จจริงได้ ดังนี้

๑. ตามสัญญาจ้างมีข้อสัญญาว่า ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำผลผลิตที่ได้จากแปลงทดลอง  
แจกจ่ายหรือจำหน่ายให้ผู้อื่น โดยมีได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด แต่จากการ  
ตรวจสอบพบว่าเกษตรกรดังกล่าวได้กระทำผิดสัญญา โดยมีการนำผลผลิตมาปลูกขยายเมล็ดพันธุ์และ  
ตั้งชื่อเป็นของตนเอง อันถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา กล่าวคือในทางแพ่ง  
เป็นการละเมิดทำให้มหาวิทยาลัยเสียหาย และเป็นการกระทำผิดสัญญาที่ได้ตกลงว่าจ้างกันไว้ และ  
ในทางอาญาเป็นการยกยอทรัพย์ของมหาวิทยาลัยไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจากข้อเท็จจริงและ  
ข้อกฎหมายดังกล่าวได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ไว้กับเจ้าพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจ  
อำเภอแม่สาย เรียบร้อยแล้ว

๒. จากการตรวจสอบแปลงนาทดลองในพื้นที่ที่ผู้รับจ้างพบว่า มีการกระทำผิดสัญญา  
และมีการขนย้ายพันธุ์ข้าว รวมถึงการขยายเมล็ดพันธุ์และปลูกข้าวใหม่แปลงทดลองส่วนตัวของผู้รับจ้าง  
จริง ดังนั้น จึงได้เจรจาต่อรองในเบื้องต้นให้ผู้รับจ้างยินยอมและรับผิดชอบ โดยยอมให้มหาวิทยาลัยทำลาย  
การเพาะขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัยทั้งหมดที่มิวิจัยได้ตรวจสอบผล พร้อมจัดทำหนังสือ  
ยินยอมความฝ่ายเดียวว่าจะไม่ดำเนินการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัยไปทำการเพาะขยาย  
จำหน่าย จ่ายแจกอีก ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และหากพบว่ามีการกระทำ  
ผิดสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

๓. จากการสุ่มเก็บพันธุ์ข้าวในบริเวณแปลงนาของผู้รับจ้าง พบว่ามีพันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัยอีกหลายสายพันธุ์ ปลูกเพาะขยายเมล็ดพันธุ์ในแปลงทดลองดังกล่าว จึงได้นำมาพิสูจน์ยืนยันการกระทำผิดของผู้รับจ้าง และหากผลการพิสูจน์เป็นประการใดจะได้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการต่อไป

๔. การเข้าพื้นที่แปลงทดลองของผู้รับจ้าง พบว่ามีการขนเคลื่อนย้ายพันธุ์ข้าวไปสู่พื้นที่อื่นด้วย ซึ่งเป็นการไม่ปลอดภัยและส่งผลเสียหายต่องานวิจัยของมหาวิทยาลัย สมควรมีการพิจารณาแก้ไขพื้นที่ทดลอง ซึ่งควรเป็นสถานที่ปกปิดมิดชิดและควรอยู่ในสถานที่ปลอดภัย ดูแลสอดส่อง ควบคุมได้ง่าย เพราะการทำสัญญาเพียงอย่างเดียวอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ตามกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่แปลงทดลองดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ใช้ดำเนินการชั่วคราว ดังนั้น ควรพิจารณาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน มีความมิดชิด ปลอดภัย และสามารถเข้าไปดูแลได้อย่างสะดวก เพื่อที่จะสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้คณะวิทยาศาสตร์และคณะผลิตกรรมการเกษตร ทารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

๒. มอบหมายให้คณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาจิก)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ